



สรุปข่าวประจำวัน

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร.0-2222-4131-2 โทรสาร 0-2223-3029

“...งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบ ของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป...”

พระบรมราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐



วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย และข่าวที่น่าสนใจเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ดังนี้

๑. ยอดคนมางานอุ่นไอรักกว่า ๓ แสน

เมื่อวานนี้ ที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อองคมนตรีเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิตได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเดินตรวจเยี่ยมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสร็จแล้วได้ตรวจเยี่ยมร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ และโซนร้านอาหารไทยโบราณ

สำหรับบรรยากาศงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่ ๑๒ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานจะนิยมสวมชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ มาเที่ยวชมงาน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียงแสดงหนังสือเดินทางก็สามารถชม ซอป ชิม ผลิตภัณฑ์หายากของไทยได้เช่นกัน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้สะดวก ที่จุดคัดกรองมีรถเข็นวีลแชร์ให้บริการฟรีอีกด้วย สรุปยอดผู้เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก วันที่ ๑๘ ก.พ. มี ๓๘,๔๖๗ คน ยอดรวมตั้งแต่วันที่ ๘-๑๘ ก.พ. รวมทั้งสิ้น ๓๒๓,๖๑๕ คน ส่วนกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์นั้นจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานฯ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมอำนวยความสะดวก จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุค หรือชุดสุภาพ ร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ มี.ค. ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐- ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน เฉพาะวันศุกร์-เสาร์ เปิดถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู (เดลิเวอรี่)

๒. นายกรัฐมนตรีลุยนครปฐมตามงาน “ไทยนิยม”

เมื่อวานนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจตามปกติ โดยในวันอังคารที่ ๒๐ ก.พ. มีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในวันพุธที่ ๒๑ ก.พ. มีภารกิจลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อพบประชาชนและติดตามงานในโครงการไทยนิยมเป็นครั้งแรก

พล.อ.(หญิง) ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ จ.นครปฐม ว่า นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงเรียนแหลมบัววิทยา อ.นครชัยศรี จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว ต.แหลมบัว เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” และการประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว

และการทำข้าวอินทรีย์ โดยนายกฯ พร้อมคณะจะร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิตนี้ด้วย ต่อจากนั้นจะออกเดินทางต่อไปยังที่ดินพระราชทาน บ้านศาลาดิน หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เพื่อเยี่ยมชมแปลงนาบัวของ **ลุงแจ่ม สวัสดิ์โต** ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่ดินตามแนวพระราชดำรินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

จากนั้นจะเดินทางไปยังตลาดน้ำบ้านศาลาดิน (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้) เพื่อรับฟังการนำเสนอสภาพปัญหาเดิมของชุมชนบ้านศาลาดิน และการรวมกลุ่มจัดการปัญหา พร้อมเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดินซึ่งได้ขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรเชื่อมโยงตลาดประชารัฐ ช่วงบ่ายนายกฯ พร้อมคณะมีกำหนดพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านหนองจิก และเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจสินค้านมของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบโรงเรียนถอดประกอบได้ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องสีข้าว ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมกล่าวพบปะกับเกษตรกรและกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ หลังจากนั้นเดินทางกลับ (ข้าวสด)

๓. มท.๑ คอนเฟอเรนซ์ไทยนิยม ก่อนคิกออฟลงพื้นที่จริง

เมื่อวานนี้ ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับ ผวจ.ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เป็นต้น ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย พล.อ.อนุพงษ์ฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ก่อนที่จะคิกออฟลงพื้นที่จริงในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์นี้ อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ชัดว่าเรื่องของการขับเคลื่อนแบบไทยนิยมนั้น มีรองนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนระดับนโยบาย แต่ในระดับพื้นที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ ส่วนนายอำเภอก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานระดับอำเภอ เป็นการทำงานตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชน ส่วนโครงการไทยนิยมจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจฐานราก มี ๒ เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องของการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง โดยมีแผนงานลงไป “ที่สำคัญนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกระดับช่วยให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยทำแผนงาน เช่น โครงการตำบลละ ๕ ล้าน เรื่องของประชาธิปไตย ไม่ต้องไปอธิบายว่าประชาธิปไตยคืออะไร แต่อธิบายว่าการเมืองจะนำพาประเทศไปทางไหนก็ได้ ท่านต้องทำให้ประชาชนรู้ว่าต้องเลือกคนเก่งคนดี จะได้รัฐบาลที่ดีที่ทำเพื่อประเทศชาติให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลขอให้กำลังใจพวกท่านทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เราจะมีภารกิจตั้งในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน เพราะทุกฝ่ายก็เรียกร้อง ประเทศไทยมีสิ่งดีๆ ที่ไปข้างหน้าได้อีก ขอเพียงอย่าให้ประเทศวนกลับไป เดิม” (มติชน)

๔. “ทีซีซี” จับมือ พช. เปิดช่องทางขายโอท็อปสู่สากล

นายโสภณพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท TCC Land Asset World จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ว่า บริษัท ตลาดต๋อยอด เออีซี จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน โดย **นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์** อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธาน มีเป้าหมายร่วมกันยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) รวมถึงการสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ภายใต้อัตราที่กว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. ในโครงการตลาดต๋อยอด จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นศูนย์กลางสินค้าโอท็อประดับอาเซียน

ทั้งนี้สินค้าโอท็อปเป็นสินค้าไทยที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงประสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้ศักยภาพของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ทั้งด้านการผลิต บริการ และช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกหรือผู้ร่วมกิจกรรมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย รวมไปถึงลูกค้า หรือผู้ร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา งานออกบูธแสดงสินค้าผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ “โครงการตลาดต๋อยอด” ภายในโครงการตลาดต๋อยอดนั้น

พื้นที่ถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ OTOP ฯลฯ ซึ่งพร้อมที่จะเปิดให้บริการเฟสแรกภายในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้

ด้าน **นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์** อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวว่า กรมฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนสินค้าโอท็อป ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายงานมาจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนนำทุนและภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและกรมการพัฒนาชุมชน จะสนับสนุนใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนม และการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน ผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี ๒๕๖๐ มีมากกว่า ๑๕๓,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จเกิดจากการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ในกลุ่ม ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด เปิดตัว “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทคเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่รวบรวมสินค้าบริการหลากหลาย ครบครันจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการทั่วประเทศ สินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ธุรกิจในทุกระดับได้ค้าขายในระดับประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับนโยบายการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ ๑๖๐ ไร่ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยงบประมาณการลงทุนจำนวน ๖ พันล้านบาท บนพื้นที่การค้ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ส่งออก เจ้าของธุรกิจ พ่อค้าส่ง ค้าปลีก ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าองค์กร เรียกได้ว่าเป็น sourcing hub ของประเทศ เป็นตลาดกลางการค้าสินค้าอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศ ที่จะครอบคลุมกลุ่มสินค้าและบริการที่มากที่สุด (พิมพ์ไทย)

๕. สาขปัญหบ้านชาวเขา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ.ที่ผ่านมา พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู ประธานกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า ได้เสนอเรื่องต่อ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ๔ หมู่บ้านชาวเขา บนดอยสูง ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้รับความเดือดร้อนโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ที่ทำกินทับซ้อนเขตป่าสถานะบุคคล ยาเสพติด อาชีพ และหน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึง สมช. โดย **นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ** ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสมช. พร้อมคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ทำ Work shop ร่วมกับ ๓๓ หน่วยงาน เก็บข้อมูลสำคัญทั้งกายภาพและประชากรจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาคือการประสานระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อย่างยั่งยืน และนำร่องให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปใช้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบาย “โครงการไทยนิยมยั่งยืน” (ไทยรัฐ)

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และ Download ค้นหาข่าวเพิ่มเติม และร่วมแสดงความคิดเห็น - ดิชม
ได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สป. www.pr.moi.go.th*